



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๘ มูลค่าข่าว ๑๘๘,๕๕๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงาน “ชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4” (4th ASEAN Scout Jamboree) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน โดยมีเหล่าลูกเสือจากประเทศต่างๆ กว่า 17 ชาติ และผู้เกี่ยวข้องกว่า 7,000 คน ร่วมชุมนุม ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันสานฝันสู่สันติภาพ” หรือ “Gathering for Peace”

งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมลูกเสืออาเซียนเพื่อความร่วมมือในภาคพื้น (ASARC : ASEAN Scout Association for Regional Cooperation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา ทั้งเป็นโอกาสสำคัญของลูกเสือไทยในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเสือนานาชาติ เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนลูกเสือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม กล่าวว่ ภาพรวมของการจัดงานในฐานะเจ้าภาพเป็นไปได้ด้วยดี โดยอาจจะมียุทธศาสตร์บ้างเล็กน้อยแต่ทุกฝ่ายก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี



ลูกเสือไทยรับลูกเสืออาเซียน

“ได้มีโอกาสสอบถามผลตอบรับจากทั้งผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากประเทศต่างๆ ก็ได้ผลตอบรับที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เข่าประทับใจที่สุดคือการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย ลูกเสือไทย รวมถึงบุคลากรในการจัดงานครั้งนี้ทุกฝ่าย ที่ให้การต้อนรับ และดูแลเป็นอย่างดี จนทำให้มองข้ามความลำบากจากการฝึก หรืออุปสรรคปัญหาจากการอยู่ร่วมกับต่างชาติต่างภาษา หลากๆ คน บอกตรงกันว่า จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เขารู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมของไทย”

ด้าน ศุภวัชร ฉัตรสุวัฒน์ หรือ คิมมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมชุมนุมในฐานะเจ้าภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ทำการกิจกรรมร่วมกับลูกเสือนานาชาติถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีมาก ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยให้ต่างชาติเป็นที่รู้จัก ในขณะที่เดียวกันก็เรียนรู้วัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆ อีกด้วย สำหรับตัวแทนลูกเสือจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน